

ป่าไม้ปลอดหลักเกณฑ์หวังยุติพิพาทชาวบ้าน-เอกชน

เปิด 'เช่าป่า' ทำสวนปาล์ม

เอกชนเช่าต่อได้แค่
ครั้งเดียวจากที่เคยทำ
สัมปทานไม่เกิน 15-20 ปี

"กรมป่าไม้" คลอดหลักเกณฑ์อนุญาตให้ชาวบ้าน-เอกชนเช่าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดสัมปทานเช่าทำสวนปาล์มน้ำมัน แยมเปิดให้ทั้งสองฝ่ายเช่า โดยส่วนของ "เอกชน" เช่าต่อได้แค่ครั้งเดียวจากที่เคยทำ อายุสัมปทานไม่เกิน 15-20 ปี นำร่องกระบี่-นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี เตรียมขง "วิเชษฐ์" ก่อนเสนอกรม.ตัดสินใจ ด้านเอ็นจีโอหวั่นขายเปลี่ยนมือให้นายทุนได้ง่าย เน้นใช้รูปแบบโฉนดชุมชน

ปัญหาข้อพิพาทที่ดินสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ระหว่างชาวบ้านกับบริษัทเอกชนที่หมดสัมปทานเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ที่ยึดเยื้อมากกว่า 1 ปีแล้วนั้น ล่าสุดทางกรมป่าไม้ เตรียมขงเสนอแนวทางออกต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและ

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า 16

:เปิด

อนุญาตให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินเช่าทำประโยชน์ในสวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทาน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมป่าไม้ เตรียมสรุปแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินสวนปาล์มในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช ซึ่งมีราษฎรเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเช่าทำประโยชน์สวนปาล์มน้ำมัน แต่ปัจจุบันสัมปทานการเช่าสิ้นสุดลงแล้ว

โดยแนวทางดังกล่าวได้ปรับปรุงจากมติ ครม.วันที่ 26 ส.ค.2546 และมติครม.วันที่ 16 ก.ย.2547 ที่มี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เคยเป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาไว้ และเตรียมสรุปแนวทางเสนอให้นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรี ทส.พิจารณาในสัปดาห์หน้า และนำเสนอต่อครม.ตามขั้นตอน

แนวทางที่กรมป่าไม้ จะเสนอครั้งนี้ทำให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุญาตให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกิน สามารถเช่าทำประโยชน์ตามมาตรา 16 ของพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่สวนปาล์มที่อายุสัมปทานสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาหลายปีรวมทั้งจะเปิดให้ภาคเอกชนที่เคยเช่าพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันที่สิ้นสุดสัมปทานแล้ว และเช่าเวียนไซขอใช้พื้นที่ได้เช่นเดียวกัน

แต่กรมป่าไม้จะยึดตามมติครม.เมื่อ 26 ส.ค.2546 คือจะให้เช่าทำประโยชน์ได้เพียงครั้งหนึ่งของพื้นที่เคยเช่า เช่น อาจเคยเช่า 10,000 ไร่ ก็เหลือเพียง 5,000 ไร่ รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามมติครม.อย่างเคร่งครัด เช่น ในกรณีพื้นที่

ยังไม่หมดอายุการอนุญาต แต่หากพบทำผิดตามเงื่อนไขหรือกฎกระทรวง จะถูกเพิกถอนการอนุญาตทำประโยชน์ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่จะออกมานี้จะต้องเสนอให้ระดับนโยบายตัดสินใจก่อน จึงยังไม่ขอลงรายละเอียด

ให้ผู้ว่าจัดสรรกระจายแปลงเช่า

สำหรับการเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าว แหล่งข่าวจาก ทส. ยอมรับว่า กรณีนี้มีความละเอียดอ่อนมาก และอาจเสี่ยงต่อการซื้อขายเปลี่ยนมือ เหมือนกรณีสวนปาล์มสุราษฎร์ธานี ที่เปิดให้คนมาขอสิทธิในสวนปาล์ม แต่ที่สุดก็ถูกนำไปขายเปลี่ยนมือต่อ ดังนั้นจึงต้องเสนอกรม.ให้ออกมติเพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจนในการเช่าใช้ประโยชน์สวนปาล์ม โดยอุดช่องทาง และกำหนดเงื่อนไขที่รัดกุม ทั้งวิธีการจัดสรร และคัดเลือกคนที่ควรได้รับสิทธิ์เช่าทำประโยชน์ รวมทั้งระยะเวลาในการอนุญาตที่จะกำหนดให้ไม่เกิน 15-20 ปี และต้องเสียค่าเช่าตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 1 ก.พ.2545 ที่กำหนดในกรณีการเช่าทำประโยชน์ครั้งแรกอัตรา 100 บาทต่อไร่ต่อปี

"ยืนยันว่าการออกหลักเกณฑ์นี้จะไม่เอื้อประโยชน์กับนายทุน แต่จะลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกิน และตอบคำถามสำหรับเอกชนที่อาจจะอยากเช่าพื้นที่ทำสวนปาล์มต่อ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไม่ใช่การแจกสิทธิทำกินในเขตป่า หรือสหก.แต่อย่างใด เพราะวิธีการจัดสรรและคัดเลือกชาวบ้านลงในพื้นที่สวนปาล์มดังกล่าว กรมป่าไม้ จะมอบให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่สวนปาล์มหมดอายุเช่าแล้วกับทางกรมป่าไม้ และ

เป็นผู้ดำเนินการจัดสรร และคัดเลือกชาวบ้านที่เข้าหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่แปลง"

เอกชนฟ้องกรมป่าไม้ไม่ให้เช่าป่าต่อ

ส่วนปัญหาการเช่าสวนปาล์มที่หมดอายุ และยังไม่หมดอายุสัมปทานกับกรมป่าไม้ ซึ่งยังไม่มีการสรุปที่ชัดเจนว่ากรมป่าไม้จะอนุญาตให้เอกชนรายเดิมเช่าพื้นที่ต่อได้หรือไม่นั้น ขณะนี้กรมป่าไม้ ยังถูกบริษัท ยูนิปาล์ม ยื่นฟ้องร้อง

ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่กรมป่าไม้ ยังไม่ได้พิจารณาต่ออายุสัมปทานให้ดำเนินธุรกิจต่ออีก

สำหรับแนวทางที่กรมป่าไม้ เตรียมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทสวนปาล์มนั้น ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ได้มีที่ดินทำกินโดยอิงตามมติ ครม.วันที่ 26 ส.ค.2546 และ 16 ก.ย.2547 ซึ่งกำหนดให้ชาวบ้านที่จะได้รับสิทธิอนุญาตทำกินในสวนปาล์มหมดอายุ จะต้องเป็นชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ที่มีที่ดินที่จะนำมาจัดสรรให้ได้ตั้งอยู่ก่อน

ส่วนชาวบ้านนอกภูมิลำเนา ก็ได้รับการจัดสรรที่ดินจากพื้นที่อื่น หรือจากพื้นที่ในเขตที่ตัวเองมีภูมิลำเนาเป็นหลัก และห้ามไม่ให้นำพื้นที่สวนปาล์มมาจัดสรรให้ราษฎรบุกรุกครอบครองเพื่อป้องกันความวุ่นวาย

"เอ็นจีโอ" หวั่นที่ดินเปลี่ยนมือง่าย

ด้านนายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมายและประธานอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน แต่ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่กรมป่าไม้ จะใช้วิธีการจัดสรรพื้นที่แบบรายบุคคล แต่ควรจะใช้รูปแบบการทำเป็นโฉนดชุมชนภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และให้บริหารที่ดินแบบแปลงใหญ่ ให้ชุมชนร่วมกันดูแลกำกับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการซื้อขายเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของนายทุน และสุดท้ายจะทำให้การแก้ปัญหาที่ดินทำกินไม่จบ เพราะรัฐต้องหาที่ดินป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรใหม่

นายทุนครองสวนปาล์มกระบี่-สุราษฎร์ฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมป่าไม้ ระบุว่ามีการอนุญาตให้เอกชนทำสวนปาล์มน้ำมันในเขตป่าสงวนแห่งชาติใน จ.กระบี่ รวม 14 แปลง เนื้อที่ 73,030 ไร่

หมดอายุการอนุญาตแล้ว จำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 63,324 ไร่ และยังมีอายุการอนุญาตจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 9,706 ไร่ โดยในจำนวนนี้มี บริษัท ยวนสาวการเกษตร จำกัด 2 แปลง เนื้อที่ 8,206 ไร่ หมดสัญญาวันที่ 18 ก.ย.2558 และนายวิศิษฐ์ วุฒิชัยวานิช จำนวน 1,500 ไร่ หมดสัญญาวันที่ 7 เม.ย.2560

ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลการเปิดให้ หน่วยราชการ เอกชน เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติทั้ง 25 ป่า ในท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี คิดเป็นพื้นที่ 789,993 ไร่ จากพื้นที่ป่าทั้งหมด 3.64 ล้านไร่ โดยจำนวนนี้มีการอนุญาตทำสวน ปาล์มน้ำมัน จำนวน 20 ราย เหมืองแร่ 5 ราย และยางพารา 11 ราย มีอายุสัมปทาน 30 ปี บาง แปลง 10 ปี

ในจำนวนนี้มี 7 รายรวมพื้นที่ 62,195 ไร่ ที่ยังไม่สิ้นอายุสัมปทานสวนปาล์มน้ำมัน ได้แก่ 1.บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด พื้นที่ 10,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว เขาวง และ ป่ากระชุม อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง 9 ก.ค.2527-8 ก.ค.2557

2.บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด พื้นที่ 20,000 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติบ้านป่าหมากและป่าปากพัง อ.ชัยบุรี ระหว่าง 2 ม.ค.2528-1 ม.ค.2558. 3.บริษัท พรทวีปาล์ม จำกัด พื้นที่ 2,545 ไร่ ป่าทุ่งรังควน เสียด บกไก่อ่าและคลองกงวัง อ.กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง 2 มี.ค.2530-1 ม.ค.2560. 4.บริษัท แสงสวรรค์ปาล์มน้ำมัน จำกัด พื้นที่ 20,000 ไร่ ชาติป่าย่านยาว เขาวงและป่ากระชุม ระหว่าง 28 มี.ค.2530-30 มี.ค.2558

5.บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด พื้นที่ 8,250 ไร่ ป่าย่านยาว เขาวงและป่ากระชุม ระหว่าง 19 พ.ย.2536-18 พ.ค.2566. 6.บริษัท ภูสวัสดิ์ จำกัด พื้นที่ 700 ไร่ ป่าสงวนบ้านป่าหมาก และบ้านป่าฝั่ง อ.ชัยบุรี ระหว่าง 26 ม.ค.2537-25 ม.ค.2567 และ 7.บริษัท พรทวีปาล์ม จำกัด พื้นที่ 700 ไร่ ป่าชัยคราม-ป่าวัดประดู่ อ.กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง 5 ส.ค.2537-4 ส.ค.2560